



Xem Trực Tiếp:    

Các Câu Hỏi Thường Gặp - Dành Cho Gia Đình

Các Câu Hỏi Thường Gặp



Tôi có thể tìm lịch tốt nghiệp của Học Khu ở đâu? DeKalb County School District sẽ tổ chức 23 trong số 24 lễ tốt nghiệp từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 5 năm 2024 tại GA State Convocation Center tọa lạc tại Georgia State Convocation Center, 455 Capitol Avenue, SE, Atlanta, GA 30312. Trường Margaret Harris Comprehensive School sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp của họ vào Thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024 tại trường. Lịch tốt nghiệp được đăng trên trang web của DeKalb County School

District. Quý vị có thể truy cập trang web bằng cách nhấp vào đường liên kết sau:

<https://www.dekalbschoolsga.org/graduation>

Có cung cấp phương tiện đi lại cho học sinh không? Có. Các xe buýt thuê có máy lạnh được cung cấp cho tất cả các trường để đưa đón 2 chiều đến/từ GA State Convocation Center. **Học sinh đi các tuyến xe buýt thuê này không phải trả phí.** Các hiệu trưởng sẽ cung cấp cho mỗi học sinh tốt nghiệp một Giấy Cho Phép Đi Lại để phụ huynh điền thông tin và gửi lại, trong đó nêu rõ việc có cho học sinh của mình đi xe buýt thuê này đến/từ GA State Convocation Center hay không. Các hiệu trưởng sẽ chia sẻ thời gian đón và trả học sinh với phụ huynh/học sinh tốt nghiệp. Những nhân viên đi kèm của trường sẽ cùng đi xe buýt với các học sinh tốt nghiệp.

Học sinh tốt nghiệp dự kiến cần đến GA State Convocation Center lúc mấy giờ? Học sinh tốt nghiệp sẽ được đưa đến trung tâm hội nghị một giờ trước thời gian dự kiến bắt đầu buổi lễ của mình để chuẩn bị tốt nghiệp. Các xe buýt thuê sẽ đưa đón học sinh trở lại trường ngay sau buổi lễ.

Khi nào phụ huynh/các thành viên gia đình nên đến dự lễ tốt nghiệp của học sinh? Các bãi đậu xe tại GA State Convocation Center sẽ mở trước một giờ so với thời gian bắt đầu dự kiến của mỗi buổi lễ tốt nghiệp. **Các khách mời tham dự buổi lễ sẽ chỉ đi vào và đi ra qua các quầy vé -- nằm ở Capitol Avenue (XEM BẢN ĐỒ ĐÍNH KÈM).** Vui lòng sử dụng bản đồ đính kèm của trung tâm hội nghị để lên kế hoạch cho chuyến đi của quý vị.

Tôi có phải trả phí đậu xe không? Không có phí đậu xe khi sử dụng các bãi đậu xe được liệt kê dưới đây vào những ngày cụ thể được liệt kê.

Ngày 11 Tháng 5 – Blue, Green, Summerhill B & C

Ngày 14 Tháng 5 – Blue, Green, Summerhill C

Ngày 15 Tháng 5 – Blue, Green, Summerhill C

Ngày 16 Tháng 5 – Blue, Green, Summerhill C

Ngày 19 Tháng 5 – Blue, Green, Summerhill B & C

BÃI ĐẬU XE THEO ĐẠO LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT MỸ (Americans with Disabilities Act, ADA)

Có Sẵn Trong Mỗi Bãi Đậu Xe

TUY NHIÊN, HỒ TRỢ XE GOLF

CHỈ CÓ SẴN TRONG CÁC BÃI ĐẬU XE SAU:

- 1) BÃI ĐẬU XE BLUE
- 2) BÃI ĐẬU XE SUMMERHILL C

Có cần vé để vào dự lễ tốt nghiệp không? Có chỗ ngồi đặt trước dành cho buổi lễ tốt nghiệp không? Có, cần có vé để vào dự các buổi lễ tốt nghiệp. Chỗ ngồi được đặt trước cho các khách mời của thủ khoa và á khoa. Việc đến muộn/trễ sẽ ảnh hưởng đến việc vào cửa GA State Convocation Center.

Tôi gặp con mình ở đâu sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc? Các học sinh tốt nghiệp sẽ rời GA State Convocation Center để ra khỏi cơ sở. Các khách mời khi có lời nhắc sẽ đi ra qua các quầy vé. Nếu học sinh con quý vị có kế hoạch lên xe buýt thuê để trở về trường trung học của mình, các em sẽ trực tiếp lên xe buýt để ngay lập tức rời khỏi địa điểm sau buổi lễ. Nếu học sinh con quý vị có kế hoạch đi về nhà cùng quý vị, vui lòng yêu cầu học sinh tốt nghiệp con quý vị gặp quý vị ở cổng vào dành cho khách mời ở Capitol Avenue và lên kế hoạch trước cho phù hợp (**Xem Bản Đồ Đính Kèm**).



Xem Trực Tiếp:    

Các Câu Hỏi Thường Gặp - Dành Cho Gia Đình tiếp

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Khi nào các học sinh tốt nghiệp sẽ nhận được bằng tốt nghiệp?

Học sinh tốt nghiệp sẽ nhận bằng tốt nghiệp tại buổi lễ. Mỗi trường trung học đã chỉ định một ngày và giờ để học sinh tốt nghiệp nhận bằng tốt nghiệp tại trường. Các trường sẽ cung cấp thêm thông tin trước buổi lễ.

Tôi sẽ có cơ hội để chụp ảnh con mình trên sân khấu trong lễ tốt nghiệp không?

Không. Một bên cung cấp dịch vụ chụp ảnh có hợp đồng sẽ chụp một loạt ảnh của mỗi học sinh tốt nghiệp để ghi nhớ dịp đặc biệt này. Học sinh tốt nghiệp sẽ có một bức ảnh chụp chính mình khi đang nhận bằng tốt nghiệp trên sân khấu như một phần trong gói tốt nghiệp của các em. Bên chụp ảnh sẽ chia sẻ thêm ảnh chụp của các học sinh tốt nghiệp với các trường học/học sinh tốt nghiệp, ảnh chụp này có thể mua được.

Học sinh tốt nghiệp của tôi cần mang những gì đến địa điểm tổ chức lễ?

Học sinh tốt nghiệp và khách nên đi giày thoải mái và đi lại nhẹ nhàng. Học Khu sẽ tiến hành bốn đến năm buổi lễ tốt nghiệp một ngày. Phòng thực hành cho học sinh tốt nghiệp tại trung tâm phải được làm trống và dọn dẹp ngay sau khi những người tham dự rời khỏi khu vực để chuẩn bị cho buổi lễ tiếp theo. Các học sinh tốt nghiệp nên đi vào hành lang buổi lễ không mang theo các thiết bị và đồ dùng không được học khu phê duyệt, chẳng hạn như huy chương, dây danh dự, ruy băng, v.v. Các học sinh tốt nghiệp nên mang giày thoải mái để đi vào địa điểm vì các lý do an toàn. Những người tham dự chỉ được phép mang theo túi trong suốt vào trung tâm.

Có được phép mang đồ ăn vào địa điểm tổ chức lễ không?

Không. Đồ ăn không được phép mang vào khu vực khán đài. Học sinh tốt nghiệp và khách mời được yêu cầu ăn trước buổi lễ tốt nghiệp của các em. Học sinh tốt nghiệp và khách cũng được yêu cầu đảm bảo rằng họ được cung cấp đủ nước khi tham dự các buổi lễ.

Các buổi lễ tốt nghiệp có được ghi lại không?

Có. Mỗi buổi lễ tốt nghiệp sẽ được ghi hình và truyền hình trực tiếp qua đường dẫn truyền phát trực tiếp. Các đường liên kết để xem các buổi lễ sẽ được cung cấp trên trang web của Grad Central Station: <https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/>

Có khả năng là người tham dự có thể được chụp ảnh, ghi lại qua video hoặc âm thanh trong quá trình ghi hình của các buổi lễ. Học sinh tốt nghiệp có thể tải xuống bản sao buổi lễ của mình qua YouTube.

Nhà trường có thể chia sẻ thông tin bổ sung nào khi tôi lên kế hoạch cho chuyến đi của mình?

- Lập kế hoạch trước để đến sớm là điều cần thiết. *Vui lòng sử dụng bản đồ đính kèm để lên kế hoạch cho chuyến đi của quý vị.*
- **Dự kiến sẽ đi bộ khá nhiều từ bãi đậu xe -- đi giày thoải mái.**
- **Chỗ ngồi ở khu vực khán đài rất dốc. Xin hãy cẩn trọng.**
- Tất cả điện thoại di động/thiết bị điện tử phải để chế độ im lặng trước khi vào khu vực khán đài.
- **Bóng bay, máy tạo tiếng ồn, băng hiệu, hành lý, ba lô, v.v.. không được phép mang vào khu vực khán đài. *Vui lòng xem tờ rơi đính kèm.***
- Khách mời tham dự buổi lễ sẽ đi vào và đi ra qua các quầy vé nằm ở Capitol Avenue.
- Có sẵn xe lăn cho người tham dự mà có thể cần tới chúng tại khu vực khán đài. Người tham dự có giới hạn di chuyển, mà không yêu cầu hỗ trợ xe lăn có thể đi vào khu vực khán đài ở các tầng dành cho người tham dự không cần đặt chỗ trước để có chỗ ngồi.
- **Khách mời của thủ khoa và á khoa sẽ được xếp ngồi gần tầng trệt, gần với các học sinh tốt nghiệp.**
- Khách mời chỉ nên đi vào khu vực khán đài mang **túi trong suốt**. Lập kế hoạch phù hợp cho thời tiết khắc nghiệt.
- Chỗ ngồi có hạn. **Đừng quên vé của quý vị. Cẩn phải có vé để đi vào khu vực khán đài.**
- **THÔNG BÁO KHẨN CHỖ HỌC SINH TỐT NGHIỆP VÀ KHÁCH MỜI:** Tất cả những người tham dự sẽ phải đi vào qua Các Thiết Bị Phát Hiện Vũ Khí.



Georgia State Convocation Center

Xem Trực Tiếp: [BTV](#) [YouTube](#) [facebook](#) [LIVE](#)





RÕ RÀNG VỀ AN TOÀN TRONG NGÀY THI ĐẦU

ĐÃ PHÊ DUYỆT



TÚI TRONG SUỐT
12" X 6" X 12" TÚI NHỰA TRONG SUỐT



TÚI NHỰA ĐỒNG LẠNH 1 GALLON



TÚI DÁNG VÍ (KHÔNG LỚN HƠN 4.5" X 6.5")

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP



VÍ



TÚI TOTE QUÁ KHỔ



TÚI NHỰA IN HOA TIẾT



TÚI THẤT LUNG



TÚI NHỰA MÀU BAO ĐUNG SẮC



BA LÔ TRONG SUỐT



BAO ĐUNG MÁY ẢNH



TÚI LƯỚI

Chính Sách Túi Trong Suốt

Khách mời được yêu cầu mang theo túi trong suốt để đựng đồ cá nhân không lớn hơn 12" X 6" X 12", túi nhựa đồng lạnh 1 gallon, và/hoặc Túi Dạng Ví không lớn hơn 4,5" X 6,5", xếp xỉ kích thước của một bàn tay.

Túi lớn hơn 12" X 6" X 12" và tất cả các ba lô đều bị cấm ở GSU Convocation Center. Các trường hợp ngoại lệ sẽ được áp dụng cho những người có yêu cầu về y tế, túi tải bìm hoặc nhu cầu đặc biệt.

Tất cả các túi đều sẽ được kiểm tra. Các khách mời được khuyến khích đem các túi không được duyệt trở lại xe của mình. Georgia State University sẽ KHÔNG cung cấp điểm kiểm tra túi an toàn và được giám sát để cho phép người hâm mộ kiểm tra túi bên trong và ngoài lúc diễn ra sự kiện.

Người tham dự sẽ đi vào qua các thiết bị phát hiện vũ khí.

Các Điều Chính theo Đạo Luật Người Khuyết Tật Mỹ (ADA):

Chỗ ngồi theo ADA nằm ở **đầu khu vực trên hàng 100**. Từ quảng trường tới phòng chờ không có cầu thang ở lối đi của những ghế ngồi này. **Chỗ ngồi/đậu xe theo ADA có hạn và sẽ cung cấp trên cơ sở người đến trước sẽ được ưu tiên phục vụ trước.**

Các Vật Cấm: Vì sự an toàn của những người tham dự, những đồ vật và hoạt động sau bị cấm ở Convocation Center:

Máy tạo tiếng ồn nhân tạo, động vật, ba lô, đồ ăn và thức uống từ bên ngoài, pháo hoa, bóng bay, xe đạp, ván trượt, xe ga và giày trượt patin, máy làm mát, các chất cấm, con trỏ đèn laser, cột cờ và gậy, xe đẩy trên ghế ngồi, máy quay video, vũ khí, băng hiệu lớn. Tất cả điện thoại di động/thiết bị điện tử phải để chế độ im lặng trước khi vào khu vực khán đài



GEORGIA STATE CONVOCATION CENTER
455 CAPITOL AVENUE, SE
ATLANTA, GA 30312



Xin Lưu Ý:

Không mất phí đậu xe. Chúng tôi sẽ sử dụng những bãi đậu xe sau cho mỗi ngày:

- Ngày 11 Tháng 5 – Blue, Green, Summerhill B & C
- Ngày 14 Tháng 5 – Blue, Green, Summerhill C
- Ngày 15 Tháng 5 – Blue, Green, Summerhill C
- Ngày 16 Tháng 5 – Blue, Green, Summerhill C
- Ngày 19 Tháng 5 – Blue, Green, Summerhill B & C

BÃI ĐẬU XE THEO ĐẠO LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT MỸ (Americans with Disabilities Act, ADA)

Có Sẵn Trong Mỗi Bãi Đậu Xe

TUY NHIÊN, HỖ TRỢ XE GOLF CÓ SẴN Ở CÁC BÃI ĐẬU XE SAU:

- 1) BÃI ĐẬU XE BLUE
- 2) BÃI ĐẬU XE SUMMERHILL C

CAPITOL AVE SE

LỐI VÀO BÊN TÀI

CONVOCATION CENTER

FULTON ST SW

FULTON ST SW

LỐI VÀO/LỐI RA

BÃI ĐẬU XE BLUE

B

BÃI ĐẬU XE SUMMERHILL

HANK AARON DR SW

LỐI VÀO/LỐI RA

C

CHỈ DÀNH CHO LỐI RA
BÃI ĐẬU XE SUMMERHILL

FRASER ST SE

ĐANG XÂY DỰNG
(KHÔNG SẴN CÓ CHO ĐẬU XE)

BÃI ĐẬU XE SUMMERHILL

LỐI VÀO/LỐI RA

Nhà ga Marta Station gần nhất là Điểm Georgia State Station ở 170 Piedmont Ave SE, Atlanta, GA 30303, cách đi khoảng 0,7 dặm từ Convocation Center.

CƠ QUAN VẬN TẢI NHANH ĐỘ THỊ ATLANTA (Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority, MARTA)

POLLARD BLVD SE

LỐI VÀO/LỐI RA

BÃI ĐẬU XE GREEN

LỐI ĐI BỘ TỚI KHU VỰC KHÁN ĐÀI

565 HANK
565 HANK APARTMENTS

GLENN ST

GLENN ST

ASPEN HEIGHTS
KHU CĂN HỘ ASPEN HEIGHTS

GEORGIA AVE

GEORGIA AVE

RALPH DAVID ABERNATHY BLVD

CHILDREN'S MUSEUM

CÔNG 5

CÔNG 6

CẦU LẠC BỘ CHAMPIONS

PHÒNG YẾC ĐÓN LẤY VÉ

HÀNH LANG

DIỂM PHỤC VỤ

PHÒNG ƯU TIÊN

CÔNG 7

CÔNG 8

1913 PROMENADE

CÔNG 9

DANH SÁCH THẺ THÔNG HÀNH CHO CẦU THỦ CỦA TIỂU BANNG GEORGIA

GEORGIA AVE